



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น ฉบับประจำวันที 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567 หน้า 1,8 มูลค่าข่าว 222,683.-



THG เปิดกลยุทธ์ปีนี้รุก 3 ด้าน

● วางเป้าสร้างรายได้สิ้นปีโตมากกว่า 10%

THG วางแผนปี 67 รุกเสริมแกร่ง 3 ด้านหลัก “สร้างรายได้เพิ่ม ปั้นธุรกิจเพื่อสังคม เสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่” ผนึกพร. ในเครือลุยสร้างเครือข่าย พร้อมขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน คาดรายได้ปีนี้โตมากกว่า 10%

นายแพทย์ธนารัตน์ ศุภประดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG เปิดเผยว่า ในปี 2567 บริษัท ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตไม่น้อยกว่า 10% จากปี 2566 ที่มีรายได้รวม 9,844 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 393 ล้านบาท ตั้งเป้าหมายว่า ภายใน 3-5 ปีต่อจากนี้ THG จะสามารถเพิ่มศักยภาพกลุ่ม รพ. secondary care สู่อุตสาหกรรม secondary care ได้มากขึ้น

โดย THG วางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาผลลัพธ์ 3 ด้านที่ส่งผลต่อการเติบโตที่ยั่งยืนระยะยาว ได้แก่ ด้านแรก “การสร้างรายได้เพิ่ม” ผ่าน 4 รูปแบบหลัก 1.จับมือ รพ.เครือข่ายและพันธมิตร ยกระดับขยายบริการที่มแพทย์เฉพาะทางถึงระดับตติยภูมิ ครอบคลุมทั้งโรคยากและโรคเฉพาะทาง พร้อมทั้งวาง Position ของ รพ.ธนบุรี ให้เป็นแฟล็กชิพในการนำหุ่นยนต์ที่ใช้ทางการแพทย์เข้ามาใช้ อาทิ หุ่นยนต์ฝึกเดิน หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดข้อเข่า ข้อสะโพก ผ่าตัดมะเร็ง ผ่าตัดลดขนาดกระเพาะ ฯลฯ

ขณะเดียวกันได้รวบรวมการบริหาร รพ.ธนบุรี และ รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง เพื่อตั้งจุดแข็งเสริมความแกร่งระหว่างกัน ขณะที่ รพ.ธนบุรี ตรัง ได้ทำการเชื่อมโยงเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยกับอีก 5 รพ. ในเครือ THG ทางภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ รพ.ราชบุรียสินดี อำเภอหาดใหญ่ สงขลา รพ.ธนบุรี ทุ่งสง นครศรีธรรมราช และอีก 3 รพ.เครือข่าย ได้แก่ รพ.ธนบุรี ชุมพร รพ.สิริโรต จังหวัดยะลา และ รพ.ราชบุรีรณนราธิวาส

2.มองหาโอกาสขยายธุรกิจเฮลท์แคร์



นายแพทย์ธนารัตน์ ศุภประดิษฐ์

นอกจากนี้ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อาทิ การเปิด Jin Wellness by THG ที่สยามพารากอน และเตรียมเปิดคลินิกเอพพิเลตฟิสิกส์ 2 แห่งในภาคใต้ ได้แก่ คลินิก รพ.ธนบุรี ทุ่งสง ที่เขื่อนหริล นครศรีธรรมราช และคลินิก รพ.ราชบุรียสินดี ที่อยู่ระหว่างจัดหาสถานที่ 3.เปิดศูนย์แพทย์เฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็งใน รพ.ส่วนภูมิภาค เมืองต้นตั้งเป้า 3 แห่ง ได้แก่ รพ.สิริเวช จันทบุรี เตรียมเปิดปลายปี 2567 ขณะที่ รพ.ธนบุรี ตรัง และ รพ.อุบลรัตน์ อุบลราชธานี คาดเปิดได้ภายในปี 2568 และ 4.ขยายการลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติม โดยในเมียนมา วางแผนขยายจำนวนห้องตรวจและเตียงใน รพ. Aryu International ทั้งอยู่ระหว่างศึกษาการลงทุนในเมืองอินทิมเพิ่มเติม ส่วนเวียดนามเตรียมเปิด BeWell Health and Wellness Clinic สาขาแรก ณ นครโฮจิมินห์ ช่วงต้น

ไตรมาส 3 ปีนี้

ด้านที่สอง “การพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม” เป็นโมเดลที่ THG ต้องการเข้าไปบริการสังคมและชุมชนให้เกิดความยั่งยืน โดยมีบริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด เป็นหัวหอกในการร่วมมือกับหน่วยงานรัฐแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากร และการจัดการเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชน ปัจจุบันรับผิดชอบดูแลบริหาร รพ.สต.อบจภูเก็ต และบริหารจัดการหัวใจ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ รพ.ธนบุรี ทีวีพัฒนา, ศูนย์การแพทย์ปัญญาแห่งภิกษุชวลิตประทาน, รพ.พัทลุง และ รพ.ค่ายวชิราวุธ นครศรีธรรมราช ทั้งร่วมมือกับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เปิดให้บริการคลินิกธนบุรี เสริมรัฐแห่งแรกในภูเก็ต ภายใต้ชื่อ “คลินิกหัวใจ” เพื่อดูแลผู้ป่วย พ.ร.บ.อุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ THG กำหนดเป้าหมายระยะยาว “มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมสุขภาพของภูมิภาคอาเซียน ภายในปี 2593”

ด้านที่สาม “การพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่” เพื่อยกระดับบริการทางการแพทย์ของทุกโรงพยาบาลในเครือทั่วประเทศให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ผ่านโครงการ “THG 7 Standards” ที่เป็นมาตรฐานบุคลากรรุ่นใหม่หลากหลาย จากทุกโรงพยาบาลในเครือมาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันเพื่อเสริมจุดแข็ง 7 ด้าน อาทิ คุณภาพทางการแพทย์ การบริหารทรัพยากรบุคคล การสร้างภาวะผู้นำ การประยุกต์ใช้ดิจิทัล การสร้างแบรนด์ และการตลาด ฯลฯ ที่จะสนับสนุนให้ทุกโรงพยาบาลทั้งบนเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่แข็งแกร่ง เกิดการคิดค้นพัฒนาโครงการหรือนวัตกรรมบริการรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและทุกภาคส่วน ■